

สพป.ยะลา เขต 3 จัดทำ Workshop แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายสพฐ.เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสุขภาพ

นำเสนอเมื่อ : 12 พ.ค. 2562

เมื่อเร็วๆนี้ นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อระดมความคิดเห็นการเขียนโครงการพัฒนาโรงเรียนและการกำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อบูรณาการโครงการเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและให้มีความพร้อมด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสุขภาพ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนคุณธรรม เขารวมจำนวน 130 คน ซึ่งมีนายวัชร จันทรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการตลอดจนระดมความคิดเห็น ณ ห้องประชุมบลา ฮาลา อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3



นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยว่า เนื่องจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้ดำเนินการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ตามคำริของนายกรัฐมนตรีว่าจะไม่ทิ้งใครอยู่ข้างหลัง
ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาให้มีสถานศึกษาในระดับตำบลที่มีคุณภาพ
ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรม โรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนคุณธรรม
เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียนมีโอกาสดูแลเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
รวมทั้งได้รู้ถึงสภาพปัญหาของโรงเรียน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านผู้บริหารสถานศึกษา
ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านนักเรียนและด้านการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา
เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการจับคู่บัดดี้ ระหว่างโรงเรียนเพื่อดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึงได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามนโยบายส
ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงนโยบาย
เป้าหมายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ
รับทราบแนวทางการดำเนินงานโครงการในทิศทางเดียวกัน
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและให้มีความพร้อมด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสุขภาพ
สามารถบูรณาการขับเคลื่อนงานให้มีแผนงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการของบประมาณสนับสนุนจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ
ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำ MOU ร่วมกันกับกระทรวงต่างๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงพลังงาน เป็นต้น

หลังจากการประชุม คาดว่าจะได้รับโครงการที่สำคัญ
ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาอีกทั้งโรงเรียนต่างๆที่มีปัญหาสามารถนำเสนอขอของบบูรณาการจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ต่อไป